

Số: /SYT-NV Bình Phước, ngày tháng 8 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3234/UBND-TH ngày 12/8/2024 về việc của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sở Y tế trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Nội dung:

Cử tri tiếp tục kiến nghị việc gặp khó khăn khi khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế chưa được khắc phục, gây phiền hà và tốn kém tiền của người dân, quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế không được đảm bảo. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, bố trí đầy đủ vật tư y tế, thuốc khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Trả lời:

Hiện nay, tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh về cơ bản đáp ứng đủ, kịp thời cho nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn (ngoài các kết quả đấu thầu tập trung quốc gia; kết quả đấu thầu tập trung Sở Y tế: Quyết định số 46/QĐ-SYT, ngày 23/01/2024 của Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023 – 2025, Quyết định số 705/QĐ-SYT ngày 22/12/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế, oxy y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1 giai đoạn 2023-2025; các đơn vị cũng đã chủ động tự thực hiện đấu thầu với các danh mục theo mô hình bệnh tật của đơn vị).

Tuy nhiên, vẫn có tình trạng thiếu một số các loại thuốc như thuốc thành phẩm Đông y, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế, một số thuốc hướng tâm thần trong đó có một số nguyên nhân như sau:

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 nhưng đến ngày 27/2/2024 mới có Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu vì vậy rất khó khăn cho các đơn vị khi thực hiện việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ngày 17/5/2024, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Theo quy định, UBND tỉnh phải ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc, thiết bị y tế và giao việc

mua sắm tập trung cấp địa phương cho một đơn vị để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Do đó, việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương chưa được thực hiện theo quy định mới cũng đã ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị y tế cho các cơ sở y tế.

Sở Y tế đang khẩn trương xây dựng danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế đấu thầu tập trung thuốc cấp địa phương. Sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đấu thầu tập trung cấp địa phương, Sở Y tế sẽ khẩn trương thực hiện đấu thầu thuốc giai đoạn 2024 – 2026 để đảm bảo nguồn thuốc phục vụ cho nhân dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Để đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, ngày 04/8/2024 Sở Y tế đã có Công văn số 4682/SYT-NV, đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương, chủ động thực hiện việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm nằm ngoài danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương, đàm phán giá hoặc khi chưa có danh mục mua sắm thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương, đàm phán giá.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Sở Y tế.

Sở Y tế kính gửi UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc; các PGĐ SYT;
- Các Phòng chức năng SYT;
- Lưu VT, NV (H12.8).

GIÁM ĐỐC